

Party Idea เห็นที่จะอยู่เฉยไม่ได้แล้ว

นำเสนอเมื่อ : 22 พ.ค. 2552

Party Idea



ไม่ว่าบ้านคุณจะอุ่นอารมณ์โอเรียนทัล ทันสมัยแบบโมเดิร์น หรืออยู่สบายสไตล์ร่วมสมัย พอเขาเทศกาลแห่งความสุขช่วงปลายปี ก็ต้องอยู่ในบรรยากาศคึกคักของการเฉลิมฉลองคล้ายๆกัน แดงจิ้งหะหัวใจก็เริ่มเต้นเร็วขึ้น เร็วขึ้น เพื่อต้อนรับปาร์ตี้ที่กำลังมาถึง เห็นที่จะอยู่เฉยไม่ได้แล้ว มาจัดบ้านรับเทศกาลกันดีกว่า

IDEA 1 ฉลองในครัว

ห้องครัวหรือแพนทรีมักจะเป็นศูนย์กลางสำคัญในการจัดปาร์ตี้หรือสังสรรค์ในวันพิเศษๆแบบนี้ เพราะเป็นพื้นที่รวมอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งยังเหมาะสำหรับจัดวางอาหารเป็นสไตล์ค็อกเทล ไซเคาน์เตอร์กลางครัวแทนโต๊ะ แลวดตกแต่งด้วยสีสันจากอาหารและเครื่องดื่ม รวมไปถึงภาชนะที่เลือกใช้ ดนตรีสดมาอาจไม่เหมาะกับบ้านเราก็คงไม่เหมาะหาสีขาวมาเป็นจุดไฮไลท์สำหรับประดับตกแต่งได้เหมือนกัน

IDEA 2 : สีเงิน-ทองที่เรียบหรู

ความแวววาวระยิบระยับของสีเงินและสีทองเป็นสัญลักษณ์แทนการเฉลิมฉลองจากเทศกาลแห่งความสุข การนำสีแห่งความสุขและโชคดีแบบนี้มาตกแต่งช่วยสร้างบรรยากาศดีเป็นอย่างดี เชิงเทียนสีเงิน กากเพชร แก้วใสๆ โปสการ์ด และดอกไม้ของเปลวเทียนก็ช่วยเพิ่มความหรูหราที่โรแมนติกได้ โดยเฉพาะปาร์ตี้ครึกครื้นไวน์รสละมุน



IDEA 3 : เน้นสีสันให้สดใส

ปาร์ตี้ไหนๆก็ต้องการความคึกคักสนุกสนาน เพราะฉะนั้นควรสร้างบรรยากาศด้วยของใช้หลากสี ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใคร พยายามเลือกสรรของสีสวยจากที่เก็บซ่อนอยู่ในตู้ออกมาใช้กันแบบเป็นหมวดเป็นหมู่ หรือเป็นขบวนพาเรดสี เพื่อให้จังหวะของหัวใจเต้นเร็วขึ้น

IDEA 4 : ซิลล์ ซิลล์ด้วยแสงเทียน

เทียน นับเป็นอุปกรณ์จำเป็นที่สุดอย่างหนึ่งของการจัดแต่งปาร์ตี้ โดยเฉพาะปาร์ตี้ยามค่ำคืนในบรรยากาศแบบซิลล์ ซิลล์ แต่ครั้นจะจุดเทียนวางเปลวๆก็ดูไม่เก๋พอ ต้องหาเชิงเทียนสีสวยมาช่วยเปลี่ยนแสงจากเทียนให้แตกต่างและน่าสนใจขึ้น





IDEA 5: กิ่งไม้ตกแต่ง

จะหาต้นคริสต์มาสมาสร้างบรรยากาศรับเทศกาลบางครั้งก็อาจจะดูเวอร์ไป แต่ถ้ายากอินอาร์มของการประดับประดา ก็ลองเปลี่ยนมาใช้กิ่งไม้แห้งทาสีขาวราวกับหิมะไปรยคลุมอยู่ แล้วเลือกของตกแต่งสีแวววาว ดวงดาวและลูกกลมประดับก็ได้บรรยากาศ แดมยังดูทันสมัยเหมาะกับบ้านของคนรุ่นใหม่ด้วย

IDEA 6 : ธงหลากสี

แม้จะไม่ใช่งานวัด แต่เราก็เลือกธงสีพาสเทลมาปรับใช้ตกแต่งภายในบ้าน หรือสถานที่จัดงานปาร์ตี้ได้เหมือนกัน อยู่ที่การจัดวาง และการเลือกสรรไม่โทรมของคุณดูกลายเป็นงานวัด แดกกลับได้มุมมองที่น่ารัก อาจจะตัดธงตกแต่งเป็นรูปต้นคริสต์มาสสักหน่อย เพื่อบอกจุดประสงค์อันชัดเจนขึ้น



IDEA 7: ไฟริบับ

เส้นไฟดวงน้อยๆ เปิดระยิบระยับขึ้นเมื่อใดก็แสดงว่างานปาร์ตี้ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว โคมไฟที่นำมาตกแต่งช่วยเปลี่ยนมุมมองของบ้านใหญ่กลายเป็นมุมปาร์ตี้ขึ้นมาทันที โดยเฉพาะเมื่อสรรหาการดูสวยๆ หรือภาพเกี่ยวกับเทศกาลเข้ามาประกอบ รวมไปถึงของประดับตกแต่งจุกจิก ให้แขกในงานมาเดินชมเล่นเพื่อความเพลิดเพลินได้เช่นกัน